
สรุปผลการจัดงานสัมมนาเปดตัวโครงการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“หุนสวน....ฟนฟูทะเลสาบสงขลา”

8 มิถุนายน 2547 ณ หองประชุมจุติ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ จ.สงขลา

จากการจดังานสมัมนาเปดตวัโครงการและประชมุเชงิปฏิบตักิาร “หุนสวน...ฟนฟทูะเลสาบ
สงขลา” เมือ่วนัที ่ 8 มถุินายน 2547 ณ หองประชมุจตุ ิ โรงแรม เจ.บ.ี หาดใหญ จ.สงขลา ซึง่จดัขึน้โดยมี
วตัถปุระสงคเพ่ือเปนการเผยแพรและประชาสมัพนัธโครงการใหหนวยงานตางๆทัง้ภาครฐั ภาคอตุสาหกรรม
ตลอดจนกลุมอตุสาหกรรมในครวัเรอืนและภาคประชาชน ไดรวมกนัเสนอความคดิเหน็ถงึปญหาท่ีเกิดขึน้และ
แนวทางการแกไขปญหาเพือ่ปองกันและควบคมุมลพษิมใิหสงผลกระทบตอคณุภาพนํ ้าของทะเลสาบสงขลา 
การประยกุตใชเทคโนโลยสีะอาดในการควบคมุและดแูล รวมถงึการสรางเครอืขายเพือ่การเฝาระวงัปญหาที่
เกิดขึน้ ซึง่การจดังานสมัมนาเปดตวัโครงการและการประชมุเชงิปฏิบตักิารไดเสร็จสิน้แลว ซึง่มรีายละเอยีด
ดงันี้

(1) กลุมผูเขารวมสัมมนา

การจดังานในครั้งนี้ พบวามีผูเขารวมงานจํ านวนทั้งส้ิน 164 ราย ไดแกโรงงานอุตสาหกรรม  33
ราย อุตสาหกรรมครัวเรือน 8 ราย หนวยงานทองถ่ิน 41 ราย ประชาชน 41 ราย ภาครัฐ 18 ราย และ
ส่ือมวลชน 23 ราย

(2) ช่ือเครือขาย

จากผลการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกช่ือเครือขายในงานจากจํ านวนชื่อที่ผูเขารวมงานเสนอขึ้นมา
จ ํานวน 7 ช่ือ ไดแก 1) ฟนฟแูละพัฒนาลุมนํ ้าทะเลสาบสงขลา 2) อนรัุกษทะเลสาบสงขลา 3) รักษ….เลสาบ
4) รักบาน รักถ่ิน ควนเมอืงนาแล สงขลาบานเรา 5) คนรกัษลุมนํ ้า ทะเลสาบสงขลา 6) เหลียวหลงัแลหนา
ทะเลสาบของขา รองฮาทกุวนั 7) เรารักทะเลสาบสงขลา สรุปชือ่ทีไ่ดรับการลงคะแนนเสยีงสงูสุดใหเปนชือ่
เครอืขายไดแก เครอืขายรกัษ…เลสาบ โดยในวนังานไดมกีารรบัสมคัรสมาชกิเครือขาย ซึง่มผีูสมคัรเขาเปน
สมาชกิเครือขายจ ํานวนทัง้ส้ิน 103 ราย ไดแกประชาชน 30 ราย โรงงานอตุสาหกรรม 19 ราย หนวยงาน
ราชการ 43 ราย และอุตสาหกรรมในครวัเรอืน 2 ราย

(3) สรปุสาระส ําคญัของการจดังานสมัมนาเปดตวัโครงการและการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

• พิธีเปดงาน

ในชวงพธิเีปดไดรับเกียรติจาก ดร. วิจารย สิมาฉายา ผูอํ านวยการสํ านักจัดการคุณภาพนํ้ า กรม
ควบคมุมลพษิ กลาวรายงาน และ นายสมพร ใชบางยาง ผูวาราชการ จ.สงขลา นายอภิชัย ชวเจริญพันธ
อธบิดกีรมควบคุมมลพิษ และ ศ.ดร. สนิท อักษรแกว ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ใหเกียรติมาเปน
ประธานเปดงาน ซึ่งสรุปสาระสํ าคัญไดดังนี้



ดร. วิจารย สิมาฉายา  ผูอํ านวยการสํ านักจัดการคุณภาพนํ้ า กรมควบคุมมลพิษ

ไดกลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของการจัดงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจาก 
ผูประกอบการทั้งจากชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมทั้งการสรางเครือขายและรวมฟนฟูทะเล
สาบสงขลา โดยกลาวถึงปญหานํ้ าเสียที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลา และกรม
ควบคมุมลพษิรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทยจึงไดจัดงานขึ้น เพ่ือเชิญผูรวมงานทั้งจากผูประกอบการ
หนวยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่มารวมประชุมและเสนอแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน เพ่ือ
กรมควบคมุมลพิษจะไดใชเปนกรอบแนวคิดในการแกไขปญหามลพิษใหลดนอยลงได

นายสมพร ใชบางยาง  ผูวาราชการจังหวัดสงขลา

ไดกลาวเปดงานวาจากปญหามลพิษที่เกิดขึ้นทํ าใหภาครัฐ สถาบันที่เก่ียวของใหความสํ าคัญดาน
ส่ิงแวดลอมมากขึ้นรวมถึงรัฐบาลเองมีนโยบายในเรื่องพัฒนาลุมนํ้ าทะเลสาบสงขลา แตความรวมมือใน
การแกปญหาที่เกิดขึ้นไมใชเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง   เทานั้น
แตเปนประชาชนทุกคนที่จะมีจิตสํ านึกรวมกันแกไขปญหาที่แทจริงได ซึ่งการประชุมระดมความคิดเห็น
รวมกนัจะชวยแกไขปญหาและเสนอแนวทางแกไขที่เปนระบบ ชัดเจน ทํ าใหเกิดการฟนฟูทะเลสาบ
สงขลาไดอยางย่ังยืน

นายอภิชัย ชวเจริญพันธ  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ไดกลาวเปดงานวากรมควบคุมมลพิษมีการตรวจสอบคุณภาพแหลงนํ้ า พบวาทะเลสาบสงขลา
เปนหนึง่ในสองแหงที่มีความเสื่อมโทรมมากที่สุด อีกสองที่ไดแก แมนํ้ าทาจีนตอนลางและเจาพระยา
ตอนลาง ตัง้แตมี พรบ.ส่ิงแวดลอม เปนตนมา งบประมาณที่ผานมาในชวง 10-12 ป เปนงบประมาณ
ในการแกไขมากกวา 90% ซึ่งไมทันกับปญหาที่เกิดขึ้น ปญหาที่เกิดขึ้นในลุมนํ้ าเกิดจากหลายกิจกรรม
ทัง้อุตสาหกรรม ชุมชน เกษตรกรรม ดังนั้นเพื่อเปนแนวคิดใหมในการแกไขปญหาวาจะทํ าอยางไรที่จะ
รวมมอืกันท ําใหมลพิษลดลงได โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันปญหาตั้งแตตนเหตุ ทํ าใหเกิดนํ้ าเสีย
หรือขยะลดนอยลง โดยในภาคอุตสาหกรรมควรมีการใชเทคโนโลยีสะอาดมาใชซึ่งจะทํ าใหเกิดกระบวน
การจดัการที่ดี การประหยัดดานการใชนํ้ าและลดการเกิดมลพิษ และขอความรวมมือผูที่เก่ียวของ
ทั้งหลายไดรวมมือชวยเหลือกันแกไขปญหาเพื่อใหมีกิจกรรมที่เปนรูปธรรมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในลุมนํ้ าทะเลสาบสงขลา

ศ.ดร. สนิท อักษรแกว  ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย

ไดกลาวเปดงานวา ในเรือ่งส่ิงแวดลอมไมมพีรมแดน ถาเกิดปญหายอมสงผลกระทบไปทัว่โลก
ทกุคนจงึตองชวยกนั โดยในปนีเ้ปนปส่ิงแวดลอมโลกและเปนปของทะเลและชายฝงซึง่ประเทศไทยมชีายฝง
ทีย่าวถงึ 2700 กิโลเมตรเปนชายฝงทีม่ศีกัยภาพอยางมาก ทะเลสาบสงขลากเ็ปนแหลงทีม่ศีกัยภาพมากและ
เสนอวาอาวโตเกยีวมลัีกษณะคลายทะเลสาบสงขลาแตเดมิมสีภาพแยแตปจจบุนัมกีารจดัการทีด่ ี สภาพ
แวดลอมนาอยู  ดงันัน้การประชมุครัง้นีเ้ราตองมาชวยกนัท ําใหลุมนํ ้าทะเลสาบสงขลาดขีึน้ ส่ิงทีเ่ราขาดคอื
การไมพัฒนาพืน้ฐานของวชิาการและความรูและไมมตีวัชีว้ดั โดยไมมใีครสามารถจดัการไดดเีทากับคนทีอ่ยู
ในพืน้ทีน่ี ้และควรน ําผลทีไ่ดจากการประชมุในครัง้นีไ้ปสูการปฏบิตัิ



ชวง ”ทะเลสาบสงขลา….ปญหาอยูทีไ่หน” โดยนายอดศิกัดิ ์ทองไขมกุต รองอธบิดกีรมควบคมุมลพษิ

นายอดศิกัดิ ์ทองไขมกุต รองอธบิดกีรมควบคมุมลพษิ ไดกลาววา ปญหาเรือ่งมลพษิในลุมนํ ้าทะเล
สาบสงขลาตระหนกักันมานาน ผูทีอ่ยูในพืน้ทีแ่ละไดรับผลกระทบควรจะมสีวนรวมและชวยกนัแกปญหา
ทะเลสาบสงขลาจดัอยูในรายชือ่แหลงนํ ้าทีม่คีณุภาพเสือ่มโทรมตดิระดบัประเทศ โดยจากการตรวจสอบของ
ทางกรมควบคมุมลพษิและส ํานกังานสิง่แวดลอมภาคที ่ 16 ตัง้แตทะเลนอยจนถงึบรเิวณปากทะเลสาบ
สงขลา พบวาคณุภาพนํ ้าเส่ือมโทรมมากทีสุ่ดบรเิวณเทศบาลนครสงขลา อํ าเภอเมอืงซึง่เปนทีต่ัง้ของชมุชน
และบรเิวณทาเรือประมง โดยมคีาตวัชีว้ดัมาตรฐานโดยดจูากคาออกซเิจนละลายในนํ ้า ถามตีํ ่ากวา 2 สวนใน
ลานสวนจะมปีญหาผลกระทบตอส่ิงมชีีวติในนํ ้า หรือดจูากคา BOD ระดบั 4 mg/l  นอกจากนัน้ปญหาจาก
กิจกรรมในครวัเรอืน รวมถงึเกษตรกรรมกส็งผลกระทบดวยเชนกนั

กรมควบคมุมลพษิไดมกีารกอสรางระบบบ ําบดันํ ้าเสียรวมทีเ่ทศบาลนครหาดใหญ เทศบาลนคร
สงขลาไปแลว  แตในป 2540 ระบบการกอสรางระบบบดัอืน่ในพืน้ทีอ่ื่นๆ เชน ทะเลนอย จ.พัทลงุ เกาะยอ
อํ าเภอสิงหนคร ชะลอตวั ท ําใหปญหานํ ้าเสียชมุชนยงัมอียู  ปญหานํ ้าเสียสวนใหญพบวาเกิดจากนํ ้าเสียชมุชน
49% อุตสาหกรรมทีม่กีารบ ําบดัถกูตองตามกฎหมาย 6% ฟารมสกุรและการเพาะเลีย้งกุง 45%  และกรม
ควบคมุมลพษิมแีผนงานทีจ่ะเขาไปดแูลการแกปญหาเรือ่งทาเทยีบเรอืประมงทีม่กีารระบายนํ ้าโดยไมผานการ
กํ าจดั ขยะมลูฝอยทีต่ดิอยูตามชายฝงของทะเลสาบสงขลา บานเรือนทีป่ระกอบกจิกรรมอตุสาหกรรมใน
ครวัเรอืน การระบายนํ ้าเสียจากชมุชนรมิแมนํ ้า ปจจบุนัทางกรมควบคมุมลพษิจงึหาแนวทางแกไขปญหาที่
ตนเหต ุการสรางเครอืขายเฝาระวงัดานมลพษิ อาศยัความรวมมอืจากทกุภาคสวน และการใหความรูเชิงบรูณา
การ โดยปจจบุนัม ี 8 โครงการทีท่ ําอยูไดแก 1) การควบคมุมลพษิจากแหลงกํ าเนดิโดยใชมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการทางสงัคม โดยใหประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบ 2) โครงการน ํารองในระบบการ
จดัการนํ ้าเสียจากแหลงกํ าเนดิประเภทชมุชนขนาดเลก็ เพ่ือลดปรมิาณนํ ้าเสียทีป่ลอยลงสูทะเลสาบสงขลาโดย
กรมควบคมุมลพษิตองการพืน้ทีส่รางโครงการน ํารองเพ่ือเปนตวัอยางและขยายผลไปยงัพ้ืนทีอ่ื่นๆ 3)
โครงการน ํารองระบบการจดัการนํ ้าเสียจากฟารมสกุร ทีม่ขีนาดพอสมควรน ํามาผลติกาซชีวภาพและลด
ปรมิาณความสกปรกทีจ่ะลงสูทะเลสาบสงขลาไดซึง่เปนโครงการน ํารองและไปสูการขยายผล 4) โครงการ
น ํารองระบบการจดัการนํ ้าเสียจากแหลงกํ าเนดิประเภทการเพาะเลีย้งสตัวนํ ้า เมือ่มนีํ ้าเสียเกดิขึน้จะแกไขอยาง
ไรซึง่เปนโครงการน ํารองและเปนตนแบบของระบบบ ําบดันํ ้าทิง้จากการเพาะเลีย้งสตัวนํ ้าชายฝง 5) โครงการ
เสริมสรางการจดัการ มลพษิจากการเพาะเลีย้งสตัวนํ ้าในพืน้ทีท่ะเลสาบสงขลา ซึง่มุงใหเกษตรกรมคีวามรู
ความเขาใจในแนวทางการเพาะเลีย้งสตัวนํ ้าชายฝงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและความรูเก่ียวกับมาตรฐาน
นํ ้าทิง้จากบอเพาะเล้ียงสตัวนํ ้า 6) โครงการตดิตามตรวจสอบคณุภาพนํ ้าเพ่ือเสริมสรางการมสีวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษและฟนฟูคุณภาพนํ้ าในลุมนํ้ าทะเลสาบสงขลาเปนการเสริมสรางใหประชาชนมี
สวนรวมในการเฝาระวงั อนรัุกษและฟนฟคูณุภาพนํ ้าในลุมนํ ้าทะเลสาบสงขลา 7) โครงการเสรมิสราง
ศกัยภาพการจดัการมลพษิจากแหลงกํ าเนดิประเภทอตุสาหกรรม โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือประยกุตใช
เทคโนโลยสีะอาดในการลดมลพษิ ลดการใชนํ ้า ลดการใชพลังงานและการสรางเครอืขายของบคุลากรที่
เก่ียวของ 8) โครงการจดัท ําตนแบบของระบบการจดัการของเสยีจากการเพาะเลีย้งสตัวนํ ้า ดงันัน้ปญหา
ทัง้หมดอยูทีเ่ราจะแกไดก็ตองเรา



ชวง “คิดรวมกัน…ทํ าใหได”

กลุมที่ 1 ชุมชนรักษสงขลา

คณุนฤทธิ ์ ดวงสวุรรณ ประธานกลุมเกริน่น ําวาภาคชมุชนเปนแหลงกอใหเกิดมลพษิมากกวา
ภาคอตุสาหกรรมและใหกลุมชวยกนัเสนอความคดิเหน็ตอขอมลูในชวงเชาและจะชวยแกปญหาไดอยางไร

คณุพิเชษฐ ไชยวรรณ อาจารยโรงเรยีนวดัสถติยชลธาร เสนอความเคดิเหน็วาในอ ําเภอสิงหนคร
เปนโรงเรยีนทีต่ัง้อยูริมฝงทะเลสาบสงขลา มโีครงการปลกูปาชายเลนโดยใหนกัเรียนออกส ํารวจพืน้ทีใ่นชมุ
ชนเพราะตระหนกัวาชุมชนกอใหเกิดมลพษิถงึ 49% โดยใหนกัเรียนไดมสีวนชวยปลกูปาชายเลนและ
ตระหนกัถึงปญหาทีเ่กิดขึน้  และอีกโครงการคอืการบ ําบดันํ ้าเสียในครวัเรอืนโดยใหเดก็เรียนรูการน ําขยะ
ไปหมกัเปนปุยชวีภาพ โดยใหนกัเรียนไดมสีวนรวมด ําเนนิการในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมทีเ่กิดขึน้

ประชาชนทีอ่าศัยอยูบริเวณทะเลนอย เสนอแนวทางแกปญหาโดยใหคนในชุมชนและหมูบาน
ชวยกนัแกปญหา ซึ่งปญหามลพิษในทะเลนอยอยูในสภาพที่ย่ํ าแยมาก ดังนั้นการแกปญหาคือประชาชน
แตละครวัเรือนตองชวยกัน เชนเรื่องขยะในแตละครัวเรือนตองชวยกันจายคากํ าจัดขยะกอน สวนในเรื่อง
ระบบบ ําบดันํ ้าเสียถาดํ าเนินการแลวเสร็จก็จะชวยกันจายคาบํ าบัดนํ้ าเสียตามมา

คณุ วมิล ท ําพะพินนะ ชาวบานจากอํ าเภอควนเนียง เสนอวา จิตสํ านึกตองเร่ิมจากตนเองและ
ครอบครวักอน โดยปจจุบันกลุมชุมชนอํ าเภอควนเนียงรวมกลุมกันชวยเก็บขยะวันละ 2 กระสอบ เสนอ
ใหเดก็ชวยเก็บขยะและใหคาตอบแทนกระสอบละ 20 บาท เพ่ือเปนแรงจูงใจใหเด็กในหมูบานไดมีสวน
ชวย ซึง่พบปญหาคือการประสานงานระหวางภาครัฐและประชาชนเหมือนมีกํ าแพงอยูไมคอยไดรับความ
รวมมือจากเจาหนาที่ของรัฐ

นายกเทศมนตรี อํ าเภอสทิงพระ กลาววามีปญหาเกี่ยวกับที่ทิ้งขยะ จะแกปญหาโดยการแปลง
สภาพทีท่ิง้ขยะที่กํ าจัดแลวเปนสวน โดยมีการวางแผนในระยะ 4-8 ป อยากใหมีแผนเรื่องการจัดการ
ขยะ

กลุมรกัคขูดุ เสนอวาใหเก็บขยะโดยมีการแยกขยะกอน สํ าหรับใชเปนปุยชีวภาพ โดยชาวบาน
เก็บขยะจากครัวเรือนเพื่อทํ าปุยชีวภาพใชเองรวมถึงการทํ าหัวเชื้อขึ้นเองซึ่งไมใสสารเคมี โดยหัวเชื้อนี้จะ
สามารถบํ าบัดนํ้ าเสียไดดีมาก

ชาวบานจากอํ าเภอรัตภูมิ ใหความคิดเห็นวาคนไทยยังขาดวินัย ควรปลูกฝงตั้งแตเด็กควรเริ่ม
จากอนบุาล ชาวบานที่อาศัยผลประโยชนจากทะเลสาบตองชวยกันอนุรักษ เฝาระวังและดูแลโดย
แกปญหาท่ีตนเหตุ ระยะแรกที่ชุมชนริมทะเล ระยะที่สองการใหความรูในโรงเรียน โดยทุกคนตองให
ความรวมมือรวมทั้งบานและโรงเรียน

คณุวไิลรัตน ออนเปยม อาจารยจากโรงเรียนสะเดาขรรคชัยพลานนทอนุสรณ ไดใหนักเรียนที่
โรงเรียนปลูกปาตนนํ้ าคลองอูตะเภาโดยใหนักเรียนปลูกปาตนนํ้ าเพ่ือชวยรักษาคุณภาพนํ้ าโดยพานัก
เรียนไปส ํารวจวาคุณภาพนํ้ าในบริเวณคลองอูตะเภามีคาเทาไร เพ่ือใหนักเรียนไดมีสวนรวม



 ผอ. จงจติ นีรนาทเมธีกุล สํ านักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 กลาววา ไดสนับสนุนใหโรงเรียนแต
ละโรงเรียนไดมีสวนชวยในการตรวจสอบคุณภาพนํ้ าในแตละโรงเรียนและบริเวณที่แหลงนํ้ าไหลผานซึ่ง
อาจจะมีหลายโรงเรียนก็ไดในชุมชนและกระจายไปทั่วทั้งลุมนํ้ า

คณุหฤทยัรตัน มูเก็ม ผูชวยผูใหญบานอํ าเภอควนลัง กลาววาตนเองไดมีสวนชวยไดโดยเริ่มจาก
ทีบ่าน สอนลูกหลานที่อยูในบานใหแยกขยะแหงและขยะเปยกและทุกคนตองแบงหนาที่ในการทิ้งขยะ
โดยขยะเปยกจะใชจอบขุดฝงกลบทุกๆวัน เปนปุยใหกับตนไม สวนในชุมชนไดแนะนํ าใหลูกบานใน
ต ําบลควนลงัและใหผูใหญบานทุกๆหมู ใหรวมกันทํ า  โดยไดรับความรวมมือจากสถาบันสิ่งแวดลอม
ไทยใหการสนับสนุนงบประมาณเรื่องการทํ าแหลงนํ้ าสะอาดไดอยางไร

คณุวณีา นยิุม นักวิชาการปาไม ไดทํ าโครงการการเรียนรูของเด็กโดยการปลูกปาชายเลนบริเวณ
อํ าเภอพะวงและอํ าเภอเขารูปชาง ศึกษาการเจริญเติบโตของตนไม การเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติของ
ปาชายเลน

คณุตะวนั จากเทศบาลเมืองพัทลุง ไดใหความคิดเห็นวา มองเห็นผลกระทบจากนํ้ าเสีย นํ้ าใช
จากครวัเรอืนลงสูคลอง อยากเสนอใหภาครัฐมีมาตรการใหแตละครัวเรือนมีการบํ าบัดนํ้ าเสียกอนปลอย
โดยออกเปนขอบํ าบัดทางกฎหมาย ทองถ่ิน ใหมีการปลูกปาตนนํ้ า ไมเห็นดวยกับการบังคับใหธรรมชาติ
เปลีย่นไป ประชาชนตองปรับตัวใหสอดคลองกับธรรมชาติ

สรุปและขอเสนอแนะ

ในชมุชนเองเห็นปญหารวมกันอยูไดแกมลพิษที่เกิดขึ้นทั้งระบบ และชุมชนก็ชวยกันแกไขปญหา
ซึง่แบงไดเปน ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับอบต. ทั้งในดานการจัดการขยะ การจัดเก็บและ
กระบวนการทีจ่ะทํ าใหขยะนอยลงและมีคาไดอยางไร มีแผนโครงการในการแกปญหานํ้ าเสียระดับ    โรง
เรียน การสรางจิตสํ านึกของนักเรียนในการแยกขยะและการปลูกปาชายเลน

ทีป่ระชมุเสนอแนวคิดในการแกไขปญหาโดยตองเร่ิมจากตนเองในวิถีชีวิตประจํ าวัน การสรางจิต
สํ านกึโดยเริ่มที่เด็ก โรงเรียน สรางเครือขายการเรียนรูรวมกัน และใหภาครัฐมีมาตรการควบคุมการ
ปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าโดยออกเปนระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน

กลุมที่ 2  เครือขายอุตสาหกรรม

รศ.ดร. สัณหชัย กล่ินพกุิล เสนอใหผูเขารวมสมัมนาเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัปญหา และ
แนวทางการแกไขปญหาลุมนํ ้าทะเลสาบ ซึง่จากการประชมุในชวงเชาโรงงานอตุสาหกรรมกเ็ปนกลุมหนึง่
ทีก่อใหเกิดปญหามลพษิ ในกฎหมายม ี พรบ. โรงงาน 2535 กํ ากับดแูลอยูซึง่โรงงานทกุโรงตองมกีาร
บ ําบดันํ ้าเสียกอนปลอยลงสูแหลงนํ ้า สํ านกังานสิง่แวดลอมภาคที ่16 ไดเขาสํ ารวจคณุภาพนํ ้าทีป่ลอยออก
นอกโรงงานสูแหลงนํ ้า จ ํานวน 83 โรงงาน พบวาประมาณ 25% ทีต่ดิดาวแดงคณุภาพนํ ้าไมผานเกณฑ จงึ
อยากเสนอใหชวยกนัเสนอความคดิ

คณุฉลอง พิชาติโชติ จากบริษัท ทรอปคอลแคนนิ่ง ประเทศไทย จํ ากัด (มหาชน) ไดใหความ
คดิเหน็วาในสวนของภาคอุตสาหกรรมตองมีการดํ าเนินการอยูแลวในเรื่องของการบํ าบัดของเสีย ดูแล



ระบบบ ําบดันํ ้าเสียอยูตลอดเวลา ทํ าใหไมเกิดปญหากับชุมชน ภาครัฐ ถาทุกคนดูแลก็จะใหภาพรวมของ
ปญหานอยลง

คณุสินสมทุร จติจักษ จากบริษัทเบทาโกภาคใต จํ ากัด โรงงานผลิตอาหารสัตวตั้งอยูที่ อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา มีการนํ าเทคโนโลยีสะอาดมาใชเมื่อป พ.ศ. 2545 พบวาทุกโรงงานมีนํ้ าเสีย ของเสียหมด
แตจะมวีธิกีารในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพได สารเคมี นํ้ ามันหลอล่ืน นํ้ ามันเครื่อง ลวนเปนของ
เสียทัง้นัน้ การระบายนํ้ าในคูคลองตางๆของโรงงานก็เปนนํ้ าเสีย   การนํ าเทคโนโลยีสะอาดมาใชจะทํ าให
เราไดทราบถึงวิธีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใชพลังงาน การจัดการของเสียอยางเปน
ระบบ ถาทกุโรงงานสามารถทํ าไดจะทํ าใหปญหาในเรื่องของคุณภาพนํ้ าลดลง

คณุบญุเลศิ ชวยเอี่ยม เจาหนาที่เทศบาลตํ าบล พบวามีปญหาการรองเรียนของชาวบานที่ไดรับ
ผลกระทบจากโรงงาน เมื่อเกิดปญหามักแจงวามาจากโรงงาน อยากใหโรงงานไดรวมมือกับชุมชนทํ า
ความเขาใจกับชาวบาน การทํ ากิจกรรมรวมกัน สามารถใหชุมชนตรวจสอบได  ตั้งเครือขายชุมชนในการ
ดแูลระบบบัดนํ้ าเสีย การถายของเสียตางๆ

คณุพจนา จากบริษัทอินโนเวทีพ โกลฟ ซึ่งผลิตถุงมือยาง โดยโรงงานมีการใชนํ้ ามาก เสนอวา
ควรบํ าบัดนํ้ าใหไดตามมาตรฐานหรือตํ่ ากวามาตรฐานและมีการกักเก็บไวกอนปลอยออกและแนะนํ าให
ปลอยออกบางสวนเพื่อลดความสกปรกลง  ซึ่งอาจมีการเลี้ยงปลาไวภายในบอเพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้ า

คณุเสาวภา อังสุพาณชิย  เสนอวาโรงงานตองท ําหนาทีข่องตนเองในการตรวจสอบตนเอง รับผดิชอบ
และมหีนวยงานตรวจสอบเองไดเปนไปตามมาตรฐานตามกฏหมาย ไมเพ่ิมภาระหนาทีค่วามรบัผดิชอบของ
อบต. ในการมาตรวจสอบ ภาคอตุสาหกรรมควรมเีจาหนาทีท่ีรั่บผดิชอบดานสิง่แวดลอมอยางจรงิจงั เพ่ือดแูล
และประสานกบัเจาหนาทีข่องรฐั และควรแยกประเภทของเสยีทีป่ลอยออก

ประธานที่ประชุมแจงวาโรงงานทุกโรงงานตองมีเจาหนาที่ตรวจสอบระบบบํ าบัดและเจาหนาที่
ปฏิบตังิานประจ ําเครื่องอยูแลว และแนะนํ าวาควรเปดโรงงานให อบต. และประชาชนไดเขามาตรวจสอบ
ได

คณุอนกูุน สุธาพันธ กรมควบคุมมลพิษ ช้ีแจงวาโรงงานมีระบบตรวจสอบอยูแลวแตจุดประสงค
ทีจ่ดังานสมัมนาในวันนี้เพ่ือใหชุมชนและโรงงานจะรวมมือในการแกปญหาไดอยางไร ไมกลาวโทษซึ่งกัน
และกัน สมัยกอนมลพิษที่ลงสูทะเลสาบสงขลายังนอยอยู แตปจจุบันมลพิษที่ปลอยลงสูทะเลสาบสงขลา
มากขึน้แตความสามารถในการองรับเทาเดิม ควรมองถึงปริมาณนํ้ าทิ้งที่ปลอยลงดวยไมใชมองแคคา
BOD ใหไดตามมาตรฐานอยางเดียว และควรมองถึงการนํ านํ้ าเสียกลับมาใชประโยชนไดอีก เชน ลางพ้ืน
ลดนํ ้าตนไม ในวันนี้อยากใหเกิดความรวมมือในการชวยฟนฟูใหดีขึ้น

คณุสุรศกัดิ ์  คงเพชร จากบริษัทไทยยูเนี่ยนฟดมิลล ผลิตอาหารสัตว ไดใหความคิดเห็นวา
อันดบัแรกที่โรงงานจะทํ าอะไรก็คือเร่ืองของกํ าไร และอันดับสองคือชุมชน โครงการเกี่ยวกับทะเลสาบ
สงขลาเหน็เริ่มมานานแลวแตไมเห็นรูปธรรม เห็นวามีศักยภาพในการจัดการแตมีเร่ืองของการลงทุน
เขามาเกีย่วของ แตชุมชนไมมีความรูในเรื่องของศัพทวิชาการ อยากใหหนวยงานภาครัฐรวมมือกันและ
ชวยสนับสนุนขอมูลในทางวิชาการใหกับทางโรงงานซึ่งมีเร่ืองของกํ าลังเงินอยูแลวและยินดีใหการ
สนับสนุน



 คณุทนงศกัดิ ์ จากเทศบาลตํ าบลควนลัง ไดใหความคิดเห็นวามีโอกาสเขาเปนคณะกรรมการ
พัฒนาลุมนํ ้าทะเลสาบโดยใชมาตรการทางสังคมและกฏหมาย จากผลการตรวจสอบนํ้ าทิ้งโรงงานที่เขา
รวมโครงการพบวายังมีโรงงานที่ไมไดตามมาตรฐาน ระบบบํ าบัดยังไมสมบูรณ ซึ่งพบปญหาวาประชาชน
ไมไดประเมินในเรื่องของความรูเชิงวิชาการ แตประเมินในเรื่องของความรูสึก เชน การเกิดผื่น คัน ความ
ไมเขาใจระหวางชาวบาน หนวยงานราชการ โรงงานจํ าเปนตองมาคุยกันวาขอจํ ากัดของแตละฝายเปน
อยางไร ประชาชนไมทราบเรื่องของคุณภาพนํ้ าแตจะอาศัยวิถีชีวิตประจํ าวันเปนตัวบอก การที่มีนํ้ ามาก
หรือนอยยอมสงผลตอคุณภาพแหลงนํ้ า หุนสวนที่มีการใชประโยชนจากแหลงนํ้ าจะมีสวนชวยรักษา
คณุภาพนํ้ าไดอยางไรอยากใหเห็นเปนรูปธรรม

ประธานทีป่ระชุมเสนอวา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ถามีความรวมมือกับนักวิชาการและ
จัดเปนเครือขายใหโรงงานอุตสาหกรรมเขาเปนสมาชิกใหมากและใหคณะทํ างานของสภาอุตสาหกรรม
เขาไปใหความชวยเหลือกับโรงงานที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหสามารถผานเกณฑมาตรฐานซึ่งเมือ
ชวยเหลือแลวตองดํ าเนินการดานเทคโนโลยีสะอาดเขาไปดวยซึ่งจะสามารถประหยัดคาใชจายลงไปได
ดวย และเปดโรงงานใหบุคคลภายนอกเขาไปเยี่ยมชมโรงงาน

คณุสมชาย เมฆทวี บริษัทโชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต กลาววา พบปญหาเกี่ยวกับชุมชนขาง
โรงงานมีการใชยาเบื่อทํ าใหปลาตายและโทษโรงงานวาปลอยนํ้ าเสียทํ าใหปลาตายจึงอยากเสนอใหทาง
เทศบาลหรืออบต. ควรใหความรูกับชาวบาน และเสนอวาควรใหความรูในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอม
เชนใหนกัศกึษาฝกงานมาดํ าเนินการดานเทคโนโลยีสะอาด การทํ าไบโอดีเซลโดยนํ านํ้ ามันที่ไมใชแลว
จากกระบวนการผลิตสวนหนึ่งมาทํ าเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต การทํ าปุยหมัก การทํ าปุยเม็ด การ
แยกกระดาษทีใ่ชแลวกลับมาจัดการ มีการจัดการลดของเสียตั้งแตตนทางโดยลดการใชนํ้ าตั้งแตกระบวน
การผลติซึง่ขึน้อยูกับกระบวนการศึกษาของโรงงานซึ่งจะไดความรูจากอาจารย และนักศึกษาที่เขามารวม
ด ําเนนิการ การดํ าเนินการเทคโนโลยีสะอาดสามารถประหยัดการใชพลังงาน 10% ของคาใชจายดาน
พลังงาน โดยในแตละปใชจาย 40-50 ลานบาท สามารถลดการใชนํ้ าดี และลดการบํ าบัดนํ้ าเสียไดอีก

คณุพิกุล บรีุภักดี ประชาชนในพื้นที่ เสนอวาควรใชมาตรการเครือขายของคณะทํ างาน และใน
กลุมทีท่ ําดแีลวควรมีการลดภาษี การจัดการดานสิ่งแวดลอมจะมีตนทุนนาจะชวยในการลดคาใชจายดาน
ภาษลีงซึ่งจะทํ าใหเห็นเปนรูปธรรม

ประธานสรปุวารัฐบาลควรออกมาตการจงูใจใหกับโรงงานทีต่ัง้ใจทีจ่ะท ําระบบบ ําบดัใหด ี การ
ด ําเนนิการดานเทคโนโลยสีะอาด มาตรการจงูใจในการบ ําบดัมลพษิ เสนอใหกรมควบคมุมลพษิเพิม่ดาวเงนิ
อีกหนึง่ดวงเพือ่ใหกับโรงงานทีม่กีารใชนํ ้ามากแตไมสามารถด ําเนนิการได  Zero discharge

คณุวมิล ท ําพะพินนะ องคกรชาวบานอํ าเภอควนเนียง เสนอวาสวนราชการและโรงงานที่เก่ียว
ของนอกจากดานนํ้ าแลว ควรคํ านึงเร่ืองของกลิ่นดวย พบวาในเขตสี่แยกคูหาและส่ีแยกควนลังพบมี
ปญหาเรือ่งกล่ิน ประธานสรุปวาสงสัยวาเปนโรงงานแปรรูปยาง เมื่อทิ้งนํ้ าลงไปจะใสกรดกํ ามะถันเพื่อจับ
นํ ้ายางและจะเกิดกาซไขเนา ซึ่งกล่ินเหลานี้ควรตองไดรับการแกไขเชนเดียวกัน

คณุเบญจวรรณ ประภาพงษ บริษัทไทยยูเนี่ยนฟดมิลล เสนอวาทางโรงงานมีการนํ านํ้ าเสียกลับ
ไปใชทัง้หมดไมมีการปลอยออกสูส่ิงแวดลอม อยากใหมีแหลงความรูทางวิชาการที่สามารถปรึกษาได



ประธานเสนอวาใหสมัครกับสภาอุตสาหกรรมจะมีเจาหนาที่เขาไปใหคํ าปรึกษาได คุณอนุกูน สุธาพันธ
จากกรมควบคุมมลพิษชี้แจงวาในโครงการนี้ยังมีการรับสมัครสมาชิกเครือขาย และรับสมัครผูประกอบ
การทีจ่ะเขาดํ าเนินการดานเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งมีการรับสมัครในวันนี้ดวย

สรุปและขอเสนอแนะ

สรุปปญหาที่เกิดขึ้นคือการขาดความรวมมือกันระหวางโรงงานและชุมชนอันเนื่องมาจากความ
ไมเขาใจกนั ความไมตอเนื่องของโครงการที่เกิดขึ้นจากภาครัฐ รวมถึงประชาชนและภาคอุตสาหกรรมยัง
ขาดความรูในเชิงวิชาการในดานการดูแลและควบคุมมลพิษ

แนวทางการแกไข คือ การจัดตั้งกลุมเครือขายในกลุมของโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชน มี
การใหขอมลูทางดานวิชาการทั้งจากเอกสารและนักวิชาการ มีการนํ าเทคโนโลยีสะอาดมาใชในโรงงาน
การลดภาษสํี าหรับโรงงานที่ทํ าดีอยูแลว และมีการเพิ่มดาวเงินเพื่อเปนขวัญกํ าลังใจใหกับโรงงาน

กลุมที่ 3  เกษตรยั่งยืน

คณุสิทธชัิย ขวัญจันทร เสนอใหผูเขารวมสัมมนาเสนอความคิดเห็น

อาจารยจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม เสนอความคดิเหน็วามโีอกาสรวมฟนฟทูะเลสาบสงขลาโดยรวม
กับ อบต. ทาหิน เปนการรวมมอืในการแกไขปญหา ส่ิงแรกทีอ่ยากรบัฟงคอืปญหาทีเ่กิดขึน้ในพืน้ทีม่าจาก
อะไรบาง คณุ สิทธชัิย ขวญัจนัทร เสนอวา ปญหาจากฟารมสกุร ไดแกมลูสุกรซึง่มวีธิแีกคอืการรวมกลุมกนั
เพ่ือแกปญหา แตสวนใหญเปนฟารมขนาดเลก็ทีม่กีารปลอยนํ ้าเสียลงทะเลสาบสงขลา กรมสงเสริม
การเกษตรจะมงีบประมาณสรางบอบ ําบดันํ ้าเสียขนาดเลก็ให แตปญหาทีพ่บคอืกลุมเกษตรรายยอยไมมี
ทนุหลกัทรพัยในการแกปญหาส่ิงแวดลอมถาทางภาครฐัเขามาชวยกจ็ะด ี ซึง่ทางกรมควบคมุมลพษิมี
โครงการน ํารองในการสรางระบบบ ําบดันํ ้าเสียจากฟารมสุกรอยูแตในอนาคตอาจมีการใหผูประกอบการมี
สวนชวยเรือ่งคาใชจายในบางสวน

ปญหาเรือ่งนากุง มีการปลอยนํ้ าทิ้งที่มีคา BOD สูง ปลอยนํ้ าโคนสูทะเลสาบ ปริมาณไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส สูงเกินกวา 5 เทา ซึ่งสงผลกระทบตอหวงโซอาหาร

ปญหาเรือ่งสวนยางพารา ซึ่งเปนการปลูกสวนยางระบบรากไมซึมซับนํ้ าเปนการทํ าลายระบบ
นเิวศท ําใหทะเลสาบตื้นเขิน วิธีแกคือ ควรมีการทํ าสวนยางแบบยั่งยืนโดยใชเครื่องตัดหญาแทนการไถ
พรวนชวยลดการชะลางหนาดิน ปลูกพืชชนิดอื่นแซมในสวนยางเพื่อลดการพังทลายของดิน ชวยเรื่อง
การตืน้เขนิของทะเลสาบ ควรมีการควบคุมการใชสารเคมี เชนยาปราบศัตรูพืชซึ่งจะมีโลหะหนักที่ปลอย
ลงสูทะเลสาบสงขลา รวมถึงควรพิจารณาเรื่องการใชนํ้ า

ปญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของปาพรุควนเคร็ง ซึ่งเกิดจากไฟปาเมื่อ ป พ.ศ.2545 ทํ าให
ปรมิาณนํ ้าไหลสูทะเลนอย และทะเลสาบสงขลาลดลง ทํ าใหปาพรุไมสามารถดักจับตะกอนไวได รวมถึง
ปญหาการใชสารเคมีมากเกินไปซึ่งมีผลตอพันธุปลา วิธีแกไขควรมีการจัดการและมียุทธศาสตรในการ
ฟนฟูปาพรุควนเคร็ง



สรุปและขอเสนอแนะ

ปญหาทีเ่กิดมาจากหลายสาเหตุไดแก ฟารมสุกร นากุง ที่มีการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ า การทํ า
สวนยางพาราที่มีการไถพรวนทํ าใหระบบรากไมซึมซับนํ้ าเกิดการชะลางของหนาดินทํ าใหทะเลสาบตื้น
เขนิ การใชสารเคมีและยาปราบศัตรูพืช ไหลลงสูแหลงนํ้ าสงผลตอพันธุปลา ความเสื่อมโทรมของปาพรุ
ควนเครง็ท ําใหปริมาณนํ้ าไหลลงสูทะเลนอย ทะเลสาบสงขลาลดลง ทํ าใหความเขมขนของมลพิษในทะเล
สาบสงขลามีมากขึ้น

แนวทางการแกไขปญหา ไดแก การสรางบอบํ าบัดนํ้ าเสียขนาดเล็กในฟารมสุกร ฟารมกุง กอนที่
จะปลอยสูแหลงนํ้ า การทํ าสวนยางแบบยั่งยืนโดยใชเครื่องตัดหญาแทนการไถพรวน รวมถึงปลูกพืชชนิด
อ่ืนแซมในสวนยาง การควบคุมการใชสารเคมีทางการเกษตร และควรมียุทธศาสตรในการฟนฟูปาพรุ
ควนเคร็ง

ชวง “มองตางมุม...มุงฟนฟูทะเลสาบสงขลา”

ศ.ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานดํ าเนินรายการ กลาวเชิญและแนะนํ าวิทยากร มุมชุมชน
ไดแก คุณนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ  มุมอุตสาหกรรม ไดแก รศ.ดร. สัณหชัย กล่ินพิกุล มุมเกษตรกรรม ไดแก
คณุยงยทุธ ปรีดาลัมพะบุตร และคุณสิทธิชัย ชวัญจันทร ผูประกอบการฟารมสุกร

คุณนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ  นักวิชาการอิสระ คณะกรรมการพัฒนาลุมน้ํ า

กลาวสรุปวาเกิดปญหาในลุมนํ้ าทะเลสาบสงขลาจริงและมีขอมูลทางวิชาการสนับสนุนและเปน 
ทีย่อมรบัและไมมีหนวยงานใดที่รับผิดชอบชัดเจนและวิธีที่จะชวยแกไขปญหาไดแบงเปน 3 หุนใหญ
หุนทีห่นึ่งหนวยงานที่เก่ียวของกับนโยบายในระดับกระทรวง หุนที่สองคือหุนความรู นักวิชาการทองถ่ิน
ขอมลูตองชัดเจนแกไขปญหาไดรวดเร็ว และหุนที่สามหุนชุมชน เชน โรงเรียน  ชุมชน อบต. ทองถ่ิน
ตางๆ ซึง่จากการประชุมในชวงเชาไดขอสรุปและยอมรับวาเกิดปญหามลพิษในชุมชนและมีขอเสนอเรื่อง
ในชมุชนทีต่องการแกไขปญหาของตนเองคือการพยายามแยกขยะ คายเยาวชนในการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม การนํ านักเรียนในโรงเรียนไปสํ ารวจและตรวจวัดคุณภาพแหลงนํ้ าเพ่ือใหนักเรียนมีจิตสํ านึก
ดานสิง่แวดลอม การนํ านักเรียนปลูกปาชายเลน พยายามการจัดการขยะเพื่อทํ าปุยในชุมชนซึ่งเปนวิถี
ชีวติในการ แกไขปญหามลพิษ ใชตนไมปาชายเลนในการชวยกํ าจัดนํ้ าเสีย ในชุมชนมีภาคีกลุมในการ
แกไขปญหา มีโรงเรียนชวยสนับสนุน สํ านักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 ไดใหความชวยเหลือ กระบวนการ
สรางเครือขายเพื่อการเรียนรูเปนเรื่องสํ าคัญ ใชเทคโนโลยีที่ชุมชนเขาถึงไดจึงจะทํ าใหสามารถแกไข
ปญหาไดอยางย่ังยืนตลอดไป

รศ.ดร. สัณหชัย กล่ินพิกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ไดช้ีแจงขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ปลอยนํ้ าเสียที่บํ าบัดแลวลงสูแหลงนํ้ าทะเลสาบสงขลา 7
ลุมนํ ้า มทีั้งส้ิน 107 โรงงาน สํ านักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 ไดสํ ารวจโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมผาน
เกณฑทางกฎหมายประมาณ 25 % ซึ่งทางโรงงานจะมีมาตรการทางกฎหมายบังคับไดแกพระราชบัญญัติ



โรงงาน พ.ศ. 2535 โดยโรงงานที่ทุกโรงที่กอใหเกิดมลพิษจะตองลงทุนทํ าระบบบํ าบัดมลพิษใหไดตาม
มาตรฐานซึง่มเีจาหนาที่ของสํ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และเจาหนาที่จากกรมโรงงานสวนกลางกํ ากับ
ดแูล และมเีจาหนาที่ควบคุมกํ ากับดูแลขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการดํ าเนินการของ
โรงงานอตุสาหกรรมไมเพียงแตมองที่ระบบการบํ าบัดอยางเดียว ควรตองมองที่กระบวนการผลิต วัตถุ
ดบิ การน ําของเสียมาใชประโยชน หรือเทคโนโลยีสะอาดซึ่งจะชวยลดคาใชจายในการดํ าเนินงานลงได
และกรมโรงงานอุตสาหกรรมตองเขมงวดเอาจริงเอาจังดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานกฎหมาย การจัดตั้ง
กลุมเครือขายโรงงานอุตสาหกรรมควรมีนักวิชาการใหความชวยเหลือ ชาวบานในชุมชนคอยชวยเฝาระวัง
และตรวจสอบ โรงงานควรมีความสัมพันธที่ดีใหเย่ียมชม การประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ขอเสนอ
แนะมกีารลดภาษีใหโรงงานที่ตั้งใจกํ าจัดมลพิษ

คุณยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร สถาบนัการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ าชายฝง จ.สงขลา

ทางดานการประมงมีการติดตามคุณภาพนํ้ าทางระบบนิเวศตั้งแตป พ.ศ. 2535 และในป พ.ศ.
2537 พบวามสีาหรายเซลลเดียวขึ้นเปนจํ านวนมากและมีสัตวนํ้ าตายเปนจํ านวนมาก ในป พ.ศ. 2545-
2546 มีการเจริญของสาหรายขนาดใหญ และกรมประมงไดชวยฟนฟูทะเลสาบโดยปลอยกุงกุลาดํ า
รอบๆทะเลสาบ และชาวประมงสามารถจับสัตวนํ้ ามาเพื่อยังชีพอยูได ทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ า กรม
ประมงเสนอแนวคดิวาการทํ านากุงนั้นจะตองได GIP โดยนํ้ าที่ถายออกจากฟารมตองไดมาตรฐานของ
กรมควบคุมมลพิษ ไมใชยาตองหาม และเสนอใหมีการทํ าฟารมเลี้ยงกุงในระบบปด

คณุสิทธิชัย ขวัญจันทร ผูประกอบการฟารมสุกร

ไดกลาววาไดมีการรวมกลุมผูเพาะเลี้ยงสุกรเพื่อผลิตกาซชีวภาพ ซึ่งปญหาที่พบคือเปนฟารม
ขนาดเลก็และเปนกลุมผูเพาะเลี้ยงรายยอยที่กอใหเกิดปญหาระบายนํ้ าเสียลงสูทะเลสาบสงขลา

ศ.ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ เสนอชื่อเครือขายเพื่อใหผูเขารวมสัมมนาเลือก ผลสรุปวาช่ือที่ไดรับ
การลงคะแนนใหเปนชื่อเครือขายไดแก เครือขายรักษ...เลสาบ

ค ําถามจากผูเขารวมสัมมนา

- การเล้ียงปลาในกระชังสงผลกระทบตอแหลงน้ํ าอยางไร

อาหารทีเ่ล้ียงปลากินไมหมดอาจตกลงสูพ้ืนดิน ทํ าใหนํ้ าเนาเสีย การแกปญหาควรมีการจัด
ระบบการวางกระชังไมใหหนาแนนจนเกินไป มีการขุดลอกตะกอนที่อยูใตกระชังขึ้นมา

- การใชสารเคมใีนการเกษตรมผีลกระทบตอ ดนิ น้ํ าอยางไรและจะแกปญหาไดอยางไร

มกีารจดทะเบียนสารเคมีในแหลงนํ้ า และใหมีการปฏิบัติใหใชสารเคมีที่มีการจดทะเบียนแลว
เทานั้น

- ประชาชนมีสวนชวยฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ํ าไดอยางไร

จายคาบ ําบัดนํ้ าเสีย ติดตั้งระบบบํ าบัดกอนปลอยลงสูแหลงนํ้ า



- การน ําเทคโนโลยีสะอาดมาใชในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา ไดดํ าเนิน
การไปแลวอยางไร ผลเปนอยางไร และประสบปญหาอยางไร

โรงงานในกลุมโชติวัฒน 12 โรงงานในกลุมอาหารทะเลแชแข็ง ไดดํ าเนินการดานเทคโนโลยี
สะอาด ซึง่ประหยดัคาใชจายปละไมตํ่ ากวา 5 ลานบาท โดยกาซชีวภาพที่ไดจากระบบบํ าบัดนํ้ าเสีย
สามารถปมเขาถังและนํ าไปใชแทนเชื้อเพลิงใน Boiler สวนตะกอนนํ้ าเสียที่ออกจากระบบบํ าบัดใส
กากนํ ้าตาล หัวกุงทํ าเปนปุยนํ้ าชีวภาพ ใชในโรงงานและแจกชาวบานได

- การจับปลาเล็ก ทางกรมประมงมีนโยบายแกปญหาอยางไรบาง

กรมประมงมีศูนยปราบปรามโดยเฉพาะทะเลสาบตอนนอก ไมใหมีการจับปลาเล็ก และชาว
ประมงตองมีสวนรวมโดยแบงเปนโซน โซนรองเรือ โซนใชเครื่องมือ โซนอนุรักษ

สรุป

ปญหาทีเ่กิดขึน้ทุกคนตองชวยกันแกไข และการแกไขจํ าเปนตองมีการลงทุน คาใชจาย ซึ่งตองมี
สวนรวมกันทุกคนโดยการไมทิ้งของเสียลงสูแหลงนํ้ า มีการเผยแพรความรูโดยการสรางเครือขายซึ่งเปน
ศนูยการเรียนรูที่จะชวยกันเฝาระวัง ดูแล และแกไขปญหาทะเลสาบสงขลาไดอยางตอเนื่องและย่ังยืน

******************************************



ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ "หุนสวน...ฟนฟูทะเลสาบสงขลา"
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